



Publication : www.intvthai.com
Link Website : <https://shorturl.asia/MmEj0>
Date : April 11, 2025
PR Value : 30,000



APCO สนับสนุนนโยบาย 'อาหารเป็นยา' เสริมสุขภาพคนไทย กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ



บริษัท เอเชีย นไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ผู้นำนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (Immuno-Boosting) สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย "อาหารเป็นยา" ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีธรรมชาติที่เหมาะสม และร่วมสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ฮิปโปเครติส บิดาแห่งการแพทย์กล่าวไว้ว่า "จงใช้อาหารเป็นยารักษาโรค" ปัจจุบันแนวโน้มในการใช้อาหารเพื่อบำบัดโรคเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ด้วยแนวคิด "อาหารเป็นยา" (Food as Medicine) เน้นการใช้โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับอาหารจากพืชผักและสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารเคมี มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม และสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร



ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย **Operation BIM** และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า **"APCO มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคตเพื่อสุขภาพ จากธรรมชาติ (Future Health Food)** ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 เป็นนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ ภายใต้ผลิตภัณฑ์**มังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา"** นวัตกรรมแห่งชาติไทยซึ่งผสานคุณค่าของพืชผักไทย ได้แก่**มังคุด ถั่วเหลือง งาดำ ใบบัวบก และฝรั่ง** นวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงการเป็นโรคเรื้อรัง เพิ่มความยาวเทโลเมียร์ ย้อนวัย ชะลอวัย ทั้งนี้ APCO ยังคงเดินหน้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมผลักดันให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อาหารเป็นยา ร่วมขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยาของภาครัฐ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ทรัพยากรด้านอาหารในการสร้างเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน"

เสียงสะท้อนจากผู้บริโภคที่ใช้ นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ มังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา"

นางสววย ภักดีบาง (83 ปี) กล่าวว่า "การไม่ต้องใช้ยามากเกินความจำเป็นช่วยให้เราสบายใจขึ้นเดิมทีตนเองป่วยหลายโรคทั้งเป็นเบาหวาน ไขมัน ความดัน เคยผ่าตัดเส้นเลือดในสมองตีบ และมีภาวะกระดูกเสื่อม เมื่อไปพบแพทย์ก็มักได้รับยาแก้ปวดซึ่งการทานยาเป็นประจำอาจมีผลกระทบต่ออวัยวะภายในได้ หลังจากรับประทาน**มังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา"** เพียง 1 สัปดาห์ ก็รู้สึกได้ว่าอาการปวดทุเลา ร่างกายเบาขึ้น ปัจจุบันมีผิวพรรณสดใส แข็งแรงขึ้น และสามารถเดินได้นานขึ้น โดยไม่ต้องใช้รถเข็นหรือยาแก้ปวดอีกเลย"

นางสาวกนกวรรณ ลีวิชัยยุทธ (58 ปี) ครูสอนโยคะ กล่าวว่า "ช่วงวัยทอง มีอาการปวดเมื่อย ไม่มีแรง เป็นภูมิแพ้ และนอนไม่หลับ เคยได้รับยานอนหลับและยาแก้ปวดแต่เกิดอาการแพ้รุนแรง หลังจากรับประทาน**มังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา"** เพียง 1 เดือน ผลเชิงประจักษ์ ก็รู้สึกว่าร่ากายแข็งแรงขึ้น อาการปวดหายไป มีพลังมากขึ้น และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสดชื่น หลังจากนั้นใช้ต่อเนื่องประมาณ 25 สัปดาห์ ตรวจวัดเทโลเมียร์ ยาวขึ้น 164 เบสแพร์ ย้อนวัย 2.3 ปี ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 21 เป็น ลำดับที่ 26 (ลำดับที่ดีที่สุดคือ 100) นอกจากนี้ ค่าเม็ดเลือดขาว CD 4 เพิ่มขึ้น 118 cells/uL หรือ 12.7% และ Cell T พิฆาต หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มุ่งเป้ากำจัดเนื้อร้ายได้เพิ่มขึ้น 14 cells/uL หรือ 3.4%

นางสาวอริสรา ศรีกิจวิไล เคยป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และตรวจพบก้อนเนื้อที่มดลูก ซึ่งเธอกังวลว่าอาจกลายเป็นเนื้อร้าย หลังจากรับประทาน**มังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา"** เป็นเวลา 25 สัปดาห์ ล่าสุดผลตรวจสุขภาพพบว่าก้อนเนื้อมีขนาดเล็กลง และอาการลิ้นหัวใจรั่วดีขึ้น โดยแพทย์แจ้งว่าไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้ว ตรวจวัดพบว่า เทโลเมียร์ยาวขึ้น 141 เบสแพร์ ย้อนวัย 2.0 ปี ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ลำดับที่ 60 เป็นลำดับที่ 64 ค่าเม็ดเลือดขาว CD 4 เพิ่มขึ้น 11 cells/uL หรือ 12.7% นอกจากนี้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ เธอยังรู้สึกว่าร่ากายแข็งแรงขึ้น มีพลัง และสามารถนอนหลับได้ลึกขึ้น ส่งผลให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่และรู้สึกสดชื่นขึ้นมาก

มังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา" เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ย้อนวัย ชะลอวัยโดยไม่เสี่ยงต่อการเพิ่มโอกาสการเป็นเนื้อร้าย เนื่องจากมีสารสกัดที่ช่วยเพิ่มเซลล์ T พิฆาต (CD 8 และ CD 4) ทำให้เซลล์เนื้อร้ายที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนถูกกำจัดไปและไม่มีโอกาสได้เติบโต จึงสร้างความมั่นใจได้ว่าจะช่วยลดโอกาสการเป็นเนื้อร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.บรรสาน ดันตสวัสดิ์ เคยประสบปัญหาปวดหลังจากภาวะกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ซึ่งรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถขยับตัวหรือนั่งเป็นเวลานานได้ โดยได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้เข้ารับการผ่าตัด แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ จนกระทั่งได้เริ่มรับประทาน**มังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา"** อาการปวดค่อย ๆ ทุเลาลง และไม่รุนแรงมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ปัจจุบันตัดสินใจยกเลิกแผนการผ่าตัด และรู้สึกแข็งแรงสดชื่นมากขึ้น ล่าสุดความยาวเทโลเมียร์เพิ่ม 469 เบสแพร์ จากลำดับที่ 45 มาอยู่ลำดับที่ 49 อายุชีวภาพวัดได้ 69 ปี ในขณะที่อายุจริง 77 ปี

แนวทาง**"อาหารเป็นยา"**จากผลิตภัณฑ์พืชผักและผลไม้ สมุนไพรไทย เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ช่วยให้ผู้บริโภคดูแลสุขภาพได้ตามธรรมชาติ ลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบัน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและประเทศชาติด้วยภูมิปัญญาไทย



Publication : www.facebook.com/taste so talk
 Link Website : <https://shorturl.asia/VrB3n>
 Date : April 11, 2025
 PR Value : 30,000



APCO สนับสนุนนโยบาย 'อาหารเป็นยา' เสริมสุขภาพคนไทย กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ผู้นำนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (Immuno-Boosting) สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย “อาหารเป็นยา” ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีธรรมชาติที่เหมาะสม และร่วมสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ฮิปโปเครติส บิดาแห่งการแพทย์กล่าวไว้ว่า “จงใช้อาหารเป็นยารักษาโรค” ปัจจุบันแนวโน้มในการใช้อาหารเพื่อบำบัดโรคเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ด้วยแนวคิด “อาหารเป็นยา” (Food as Medicine) เน้นการใช้โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับอาหารจากพืชผักและสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารเคมี มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม และสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “APCO มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคตเพื่อสุขภาพ จากธรรมชาติ (Future Health Food) ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 เป็นนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ ภายใต้ผลิตภัณฑ์มังคุดเสริมฤทธิ์ “วัฒนชีวา” นวัตกรรมแห่งชาติไทยซึ่งผสานคุณค่าของพืชผักไทย ได้แก่ มังคุด ถั่วเหลือง งาดำ ใบบัวบก และฝรั่ง นวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงการเป็นโรคร้ายแรง เพิ่มความยาวเทโลเมียร์ ย้อนวัย ชะลอวัย ทั้งนี้ APCO ยังคงเดินหน้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมผลักดันให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อาหารเป็นยา ร่วมขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยาของภาครัฐ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ทรัพยากรด้านอาหารในการสร้างเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน”

เสียงสะท้อนจากผู้บริโภคที่ใช้ นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ มังคุดเสริมฤทธิ์ “วัฒนชีวา”

นางสลวย ภักดีบาง (83 ปี) กล่าวว่า "การไม่ต้องใช้ยามากเกินความจำเป็นช่วยให้เราสบายใจขึ้น เดิมทีตนเองป่วยหลายโรคทั้งเป็นเบาหวาน ไขมัน ความดัน เคยผ่าตัดเส้นเลือดในสมองตีบ และมีภาวะกระดูกเสื่อม เมื่อไปพบแพทย์ก็มักได้รับยาแก้ปวดซึ่งการทานยาเป็นประจำอาจมีผลกระทบต่ออวัยวะภายในได้ หลังจากรับประทานมังคุดเสริมฤทธิ์ “วัฒนชีวา” เพียง 1 สัปดาห์ ก็รู้สึกได้ว่าอาการปวดทุเลาร่างกายเบาขึ้น ปัจจุบันมีผิวพรรณสดใส แข็งแรงขึ้น และสามารถเดินได้นานขึ้น โดยไม่ต้องใช้รถเข็นหรือยาแก้ปวดอีกเลย"

นางสาวกนกวรรณ ลิ้มวิชัยยุทธ (58 ปี) ครูสอนโยคะ กล่าวว่า "ช่วงวัยทอง มีอาการปวดเมื่อย ไม่มีแรง เป็นภูมิแพ้ และนอนไม่หลับ เคยได้รับยานอนหลับและยาแก้ปวดแต่เกิดอาการแพ้รุนแรง หลังจากรับประทานมังคุดเสริมฤทธิ์ “วัฒนชีวา” เพียง 1 เดือน ผลเชิงประจักษ์ ก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น อาการปวดหายไป มีพลังมากขึ้น และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสดชื่น หลังจากนั้นใช้ต่อเนื่องประมาณ 25 สัปดาห์ ตรวจวัดเทโลเมียร์ ยาวขึ้น 164 เมสแฟร์ ย้อนวัย 2.3 ปี ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 21 เป็น ลำดับที่ 26 (ลำดับที่ดีที่สุดคือ 100) นอกจากนี้ ค่าเม็ดเลือดขาว CD 4 เพิ่มขึ้น 118 cells/uL หรือ 12.7% และ Cell T พิฆาต หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มุ่งเป้ากำจัดเนื้อร้ายได้เพิ่มขึ้น 14 cells/uL หรือ 3.4%



นางสาวอริสรา ศรีกิจวิไล เคยป่วยเป็นโรคเส้นหัวใจรั่ว มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และตรวจพบก้อนเนื้อที่มดลูก ซึ่งเธอกังวลว่าอาจกลายเป็นเนื้อร้าย หลังจากรับประทานมังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา" เป็นเวลา 25 สัปดาห์ ล่าสุดผลตรวจสุขภาพพบว่าก้อนเนื้อมีขนาดเล็กลง และอาการเส้นหัวใจรั่วดีขึ้น โดยแพทย์แจ้งว่าไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้ว ตรวจวัดพบว่า เทโลเมียร์ยาวขึ้น 141 เบสแพร์ ย่อนวัย 2.0 ปี ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ลำดับที่ 60 เป็นลำดับที่ 64 ค่าเม็ดเลือดขาว CD 4 เพิ่มขึ้น 11 cells/uL หรือ 12.7%

นอกจากนี้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ เธอยังรู้สึกว่าร่ากายแข็งแรงขึ้น มีพลัง และสามารถนอนหลับได้ลึกขึ้น ส่งผลให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่และรู้สึกสดชื่นขึ้นมาก

มังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา" เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ย่อนวัย ชะลอวัยโดยไม่เสี่ยงต่อการเพิ่มโอกาสการเป็นเนื้อร้าย เนื่องจากมีสารสกัดที่ช่วยเพิ่มเซลล์ T พิฆาต (CD 8 และ CD4) ทำให้เซลล์เนื้อร้ายที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนถูกกำจัดไปและไม่มีโอกาสได้เติบโต จึงสร้างความมั่นใจได้ว่าจะช่วยลดโอกาสการเป็นเนื้อร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.บรรสาน ดันตสวัสดิ์ เคยประสบปัญหาปวดหลังจากภาวะกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ซึ่งรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถขยับตัวหรือนั่งเป็นเวลานานได้ โดยได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้เข้ารับการผ่าตัด แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ จนกระทั่งได้เริ่มรับประทานมังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา" อาการปวดค่อย ๆ ทุเลาลง และไม่รุนแรงมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ปัจจุบันตัดสินใจยกเลิกแผนการผ่าตัด และรู้สึกแข็งแรงสดชื่นมากขึ้น ล่าสุดความยาวเทโลเมียร์เพิ่ม 469 เบสแพร์ จากลำดับที่ 45 มาอยู่ลำดับที่ 49 อายุชีวภาพวัดได้ 69 ปี ในขณะที่อายุจริง 77 ปี

แนวทาง "อาหารเป็นยา" จากผลิตภัณฑ์พืชผักและผลไม้ สมุนไพรไทย เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ช่วยให้ผู้บริโภคดูแลสุขภาพได้ตามธรรมชาติ ลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบัน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและประเทศชาติด้วยภูมิปัญญาไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดและการเป็นที่ปรึกษาสายสุขภาพ BIM Advisor ผลิตภัณฑ์ [#APCO](#) ได้ที่ Hot line :1154 โทร 02646-4899



APCO ชูนโยบาย 'อาหารเป็นยา' เสริมสุขภาพคนไทย กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ



APCO ชูนโยบาย 'อาหารเป็นยา'

เสริมสุขภาพคนไทย กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ APCO ผู้นำนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Healthcare) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน (Immuno-Boosting) สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย "อาหารเป็นยา" ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างเสริมสุขภาพตามวิถีธรรมชาติที่เหมาะสม และร่วมสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศ สืบไปเดรติส บิดาแห่งการแพทย์กล่าวไว้ว่า "จงใช้อาหารเป็นยารักษาโรค" ปัจจุบันแนวโน้มในการใช้อาหารเพื่อบำบัดโรคเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ด้วยแนวคิด "อาหารเป็นยา" (Food as Medicine) เน้นการใช้โภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และบรรเทาอาการของโรคต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญกับอาหารจากพืชผักและสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารเคมี มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม และสามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูง ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร



ศ.ดร.พิเชษฐ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชีย นไฟฟ์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “APCO มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคตเพื่อสุขภาพ จากธรรมชาติ (Future Health Food) ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 เป็นนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ ภายใต้ผลิตภัณฑ์มังคุดเสริมฤทธิ์ “วัฒนชีวา” นวัตกรรมแห่งชาติไทยซึ่งผสานคุณค่าของพืชผักไทย ได้แก่ มังคุด ถั่วเหลือง งาดำ ใบบัวบก และฝรั่ง นวัตกรรมนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงการเป็นโรคร้ายแรง เพิ่มความยาวเทโลเมียร์ช่วยชะลอวัย ทั้งนี้ APCO ยังคงเดินหน้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมผลักดันให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความสำคัญของการใช้อาหารเป็นยา ร่วมขับเคลื่อนนโยบายอาหารเป็นยาของภาครัฐ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถใช้ทรัพยากรด้านอาหารในการสร้างเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน”



เสียงสะท้อนจากผู้บริโภคที่ใช้ นวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ มังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา"

นางสรวย ภักดีบาง (83 ปี) กล่าวว่า "การไม่ต้องใช้ยามากเกินความจำเป็นช่วยให้เราสบายใจขึ้น เดิมทีตนเองป่วยหลายโรคทั้งเป็นเบาหวาน ไขมัน ความดัน เคยผ่าตัดเส้นเลือดในสมองตีบ และมีภาวะกระดูกเสื่อม เมื่อไปพบแพทย์ก็มักได้รับยาแก้ปวดซึ่งการทานยาเป็นประจำอาจมีผลกระทบต่ออวัยวะภายในได้ หลังจากรับประทานมังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา" เพียง 1 สัปดาห์ ก็รู้สึกได้ว่าอาการปวดทุเลา ร่างกายเบาขึ้น ปัจจุบันมีผิวพรรณสดใส แข็งแรงขึ้น และสามารถเดินได้นานขึ้น โดยไม่ต้องใช้รถเข็นหรือยาแก้ปวดอีกเลย"



นางสาวกนกวรรณ ลิ้มวิชัยยุทธ (58 ปี) ครูสอนโยคะ กล่าวว่า "ช่วงวัยทอง มีอาการปวดเมื่อย ไม่มีแรง เป็นภูมิแพ้ และนอนไม่หลับ เคยได้รับยานอนหลับและยาแก้ปวดแต่เกิดอาการแพ้รุนแรง หลังจากรับประทานมังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา" เพียง 1 เดือน ผลเชิงประจักษ์ ก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น อาการปวดหายไป มีพลังมากขึ้น และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสดชื่น หลังจากนั้นใช้ต่อเนื่องประมาณ 25 สัปดาห์ ตรวจวัดเทโลเมียร์ ยาวขึ้น 164 เบสแพร์ ย่อนวัย 2.3 ปี ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากลำดับที่ 21 เป็น ลำดับที่ 26 (ลำดับที่ดีที่สุดคือ 100) นอกจากนี้ ค่าเม็ดเลือดขาว CD 4 เพิ่มขึ้น 118 cells/uL หรือ 12.7% และ Cell T พิฆาต หรือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มุ่งเป้ากำจัดเนื้อร้ายได้เพิ่มขึ้น 14 cells/uL หรือ 3.4%



นางสาวอริสรา ศรีกิจวิไล เคยป่วยเป็นโรคเส้นหัวใจรั่ว มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ และตรวจพบก้อนเนื้อที่มดลูก ซึ่งเธอกังวลว่าอาจกลายเป็นเนื้อร้าย หลังจากรับประทานมังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา" เป็นเวลา 25 สัปดาห์ ล่าสุดผลตรวจสุขภาพพบว่าก้อนเนื้อนี้มีขนาดเล็กลง และอาการเส้นหัวใจรั่วดีขึ้น โดยแพทย์แจ้งว่าไม่จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้ว ตรวจวัดพบว่า เทโลเมียร์ยาวขึ้น 141 เบสแพร์ ย้อนวัย 2.0 ปี ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ลำดับที่ 60 เป็นลำดับที่ 64 ค่าเม็ดเลือดขาว CD 4 เพิ่มขึ้น 11 cells/uL หรือ 12.7% นอกจากนี้ผลลัพธ์เชิงประจักษ์ เธอยังรู้สึกว่าร่ากายแข็งแรงขึ้น มีพลัง และสามารถนอนหลับได้ลึกขึ้น ส่งผลให้ร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่และรู้สึกสดชื่นขึ้นมาก

มังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา" เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่ย้อนวัย ชะลอวัยโดยไม่เสี่ยงต่อการเพิ่มโอกาสการเป็นเนื้อร้าย เนื่องจากมีสารสกัดที่ช่วยเพิ่มเซลล์ T พิฆาต (CD 8 และ CD4) ทำให้เซลล์เนื้อร้ายที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนถูกกำจัดไปและไม่มีโอกาสได้เติบโต จึงสร้างความมั่นใจได้ว่าจะช่วยลดโอกาสการเป็นเนื้อร้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ



นพ.บรรสาน ตันตสวัสดิ์ เคยประสบปัญหาปวดหลังจากภาวะกระดูกสันหลังทับเส้นประสาท ซึ่งรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถขยับตัวหรือนั่งเป็นเวลานานได้ โดยได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้เข้ารับการผ่าตัด แต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ จนกระทั่งได้เริ่มรับประทานมังคุดเสริมฤทธิ์ "วัฒนชีวา" อาการปวดค่อย ๆ ทุเลาลง และไม่รุนแรงมาเป็นเวลากว่า 2 ปีแล้ว ปัจจุบันตัดสินใจยกเลิกแผนการผ่าตัด และรู้สึกแข็งแรงสดชื่นมากขึ้น ล่าสุดความยาวเทโลเมียร์เพิ่ม 469 เบสแพร์ จากลำดับที่ 45 มาอยู่ลำดับที่ 49 อายุชีวภาพวัดได้ 69 ปี ในขณะที่อายุจริง 77 ปี

แนวทาง "อาหารเป็นยา" จากผลิตภัณฑ์พืชผักและผลไม้ สมุนไพรไทย เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ลดความเสี่ยงจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ช่วยให้ผู้บริโภคดูแลสุขภาพได้ตามธรรมชาติ ลดการพึ่งพายาแผนปัจจุบัน และส่งเสริมสุขภาพที่ดีในระยะยาว นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและประเทศชาติด้วยภูมิปัญญาไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัดและการเป็นที่ปรึกษาสุขภาพ BIM Advisor ผลิตภัณฑ์ APCO ได้ที่ Hot line :1154 โทร 02646-4899